

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี**

มาตรการ	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรม	ผลสำเร็จของการดำเนินการ
๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	การจัดประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต.ด่านสวี เป็นผู้ประกาศนโยบาย No Gift Policy และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีรองนายก อบต.ด่านสวี ,เลขานุการ นายก อบต.ด่านสวี , พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง จำนวน ๓๓ คน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้บริหาร อบต.ด่านสวี ,พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ ,พนักงานจ้าง ได้รับการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy
๒. การขับเคลื่อนจริยธรรม	โครงการอบรมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี	ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน ๒๘ คน โดยมีเนื้อหา สาระ ดังนี้ ๑. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติตนที่ไม่เป็นการผิดวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๑. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีวินัยและรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ๓. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ไม่กระทำความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วมอย่างเคร่งครัด

มาตรการ	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรม	ผลสำเร็จของการดำเนินการ
<p>๓. การเสริมสร้างความโปร่งใส</p>	<p>การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน</li> <li>๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน/ส่วนงานที่รับผิดชอบ</li> </ol>	<p>เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก ของ อบต.ด่านสวี</p>